

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Nguyễn Thị Quyet*

Nhận ngày 30 tháng 12 năm 2021. Chấp nhận đăng ngày 26 tháng 11 năm 2022.

Tóm tắt: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là nội dung quan trọng được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, có nhiều chủ trương, biện pháp để khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho con người phát triển toàn diện về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao của sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện qua các kỳ Đại hội, chỉ ra những nhân tố đặt ra hiện nay phải xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, qua đó, đề xuất một số nội dung, biện pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện hiện nay.

Từ khóa: Con người Việt Nam, nguồn lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phân loại ngành: Triết học

Abstract: Moulding the Vietnamese person of all-rounded development is an important issue that the Communist Party of Vietnam and President Hồ Chí Minh have paid attention to, and promulgated many guidelines and measures to encourage, motivate and facilitate, so that the person can meet the increasingly high requirements and tasks of the cause of developing a prosperous and happy country today. The article focuses on clarifying the views and thought of President Hồ Chí Minh and the Party on moulding the Vietnamese person as expressed in the latter's congresses, pointing out the related factors. It then suggests a number of contents and measures to mould the Vietnamese person of all-rounded development.

Keywords: The Vietnamese person, resources, President Hồ Chí Minh, Communist Party of Vietnam.

Subject classification: Philosophy

1. Đặt vấn đề

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mục VII, phần xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, Đảng ta đã khẳng định: “Từ bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, t.1: 143). Đó là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta từ ngày thành lập cho đến nay, tuy nhiên, ở mỗi kỳ Đại hội sự diễn đạt, biểu hiện nội hàm có sự khác nhau cho phù hợp với bối cảnh lịch sử, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Dù khác nhau ở cách diễn đạt, song mục tiêu chung cơ bản, nhất quán, thống nhất của Đảng ta đặt con người vào vị trí trung tâm của lịch sử, không ngừng bổ sung cơ chế, chính sách xây dựng con người Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi để con người phát triển về mọi mặt, có những cống hiến, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Email: quyetnt@hcmute.edu.vn

2. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc để làm nên chiến thắng vang dội trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và chống lại thiên tai khắc nghiệt, ông cha ta rất quan tâm, chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục, xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước, có nghĩa khí, có tinh, có niềm tin thì mới chiến thắng được. Đồng thời, cũng giáo dục, nhắc nhở mỗi người những triết lý, lẽ sống trong công việc, cuộc sống, như trẻ em thì phải ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng ông, bà, cha, mẹ; vợ chồng thì phải hoà thuận, thủy chung, yêu thương nhau; phụ nữ phải đảm đang, công, dung, ngôn, hạnh; các phụ lão gương mẫu cho con cháu nói theo... những nội dung trên chính là những biểu hiện rất cụ thể, thiết thực để chúng ta đúc kết, khái quát thành những nội dung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta và non sông, đất nước ta đã coi con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định đến sự thành công của cách mạng. Người nhấn mạnh: “Vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả” (Hồ Chí Minh, 2011, t.5: 281). Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ phải hướng đến con người, bảo đảm cho con người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành và được sống trong hoà bình, tình hữu nghị, sự yêu thương và niềm hạnh phúc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh mục tiêu phấn đấu cao cả của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là giải phóng hoàn toàn con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, để đạt được mục tiêu đó thì chúng ta phải xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Người khẳng định: đó là những “con người có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa, có ý thức làm chủ Nhà nước, thấm nhuần sâu sắc tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa và tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình”, “chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà”, “biết tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ, đùn đẩy công việc”; đồng thời, phải biết “thắng được chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác”, bởi nó là “kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội” (Hồ Chí Minh, 2011, t.11: 609).

Những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa thật thấm thía sâu sắc, vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, soi chiếu vào mọi chủ trương, hành động của Đảng, Nhà nước ta đề ra những quyết sách đúng, đã khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực con người để phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cường quốc, năm châu thế giới.

Kế thừa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, tư tưởng về con người và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể, Đảng ta đã khẳng định:

“Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là vấn đề trung tâm của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc. Chúng ta kiên định đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xét cho đến cùng là vì con người, hướng đến con người” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, t.60: 202). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới” (Nguyễn Phú Trọng, 2020).

Trong năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt của kẻ thù xâm lược, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn lực con người được huy động ở mức độ cao nhất, với khí thế, tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”; người tham gia vào chiến trường như trẩy hội, chính ý chí, sức mạnh con người Việt Nam được hun đúc nuôi dưỡng

qua hàng ngàn năm lịch sử, được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện về mọi mặt đã đánh bại kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do về cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới trên con đường đổi mới đất nước. Vấn đề con người được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) của Đảng đề cập lần đầu với nội dung quan trọng: “Chế độ làm chủ tập thể, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hoá mới và con người mới, toàn bộ chủ nghĩa xã hội cũng như từng bộ phận của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể ra đời bằng kết quả tổng hợp của toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1976: 98).

Tiếp nối quan điểm, tư tưởng đó Đại hội biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) của Đảng, đánh dấu cột mốc quan trọng cho những quan điểm, tư tưởng của Đảng về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ nền kinh tế - xã hội đất nước; Đại hội chỉ rõ: “Tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, hướng sự sáng tạo đó vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1986: 9). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, thông qua tại Đại hội VII (năm 1991), Đảng ta đã chỉ rõ:

“Phát huy nhân tố con người trên cơ sở đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; giữa đáp ứng các nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; giữa cá nhân với tập thể và cộng đồng xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1991: 12-13)...

Đặc biệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được tiếp tục khẳng định việc: xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh:

“Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016: 126-127).

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, Đảng ta chủ trương: “Coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021: 215-216). Đồng thời cũng khẳng định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam;... phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, t.1: 34).

Như vậy, có thể khẳng định quan điểm, tư tưởng nhất quán trước sau như một của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta là luôn quan tâm chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, coi đây là nguồn lực quan trọng bậc nhất, không thể thay thế được để hiện thực hoá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đó là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra vẫn rất gay gắt, quyết liệt; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta dù đã được khống chế nhưng vẫn còn diễn biến khó lường, để lại hậu quả nghiêm trọng cho con người; những thách thức an ninh phi truyền thống và tác động cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra những khó khăn, trắc trở cho con người phải từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả để không bị lạc hậu với

xu thế phát triển của thời đại; mặc dù đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn và chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay nhưng vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn xảy ra ở một số nơi, chưa được ngăn chặn kịp thời, hiệu quả gây bức xúc trong nhân dân; cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là sau đại dịch lại càng khó khăn hơn, trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ, đảng viên các cấp chưa ngang tầm với nhiệm vụ... Thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là xây dựng con người Việt Nam mới phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ để từng bước đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh, nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đứng ngang hàng với các nước lớn trên thế giới.

3. Một số biện pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Một là, thường xuyên quan tâm chăm lo đến xây dựng gia đình, đặc biệt nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình.

Đây là biện pháp rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về mọi mặt, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ thống giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức con người với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, t.1: 143). Sự phát triển của gia đình gắn liền với những điều kiện kinh tế - xã hội và do điều kiện kinh tế - xã hội quy định. Do đó, để xây dựng gia đình mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề quan trọng là phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên gia đình. Sự no ấm về đời sống vật chất, lành mạnh và phong phú về đời sống văn hoá tinh thần là những tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, đạo đức... của các thành viên gia đình, đồng thời góp phần thiết thực vào việc chuẩn bị nguồn lực con người và phát huy nguồn lực con người cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên gia đình có nội dung toàn diện, bảo đảm cho các gia đình có đời sống vật chất ngày càng no đủ, dồi dào; nơi ở và làm việc, nghỉ ngơi khang trang sạch đẹp; phương tiện đi lại thuận tiện cho học tập, công tác, sinh hoạt và giải quyết các mối quan hệ xã hội; đời sống tinh thần ngày càng phong phú dựa trên nền tảng vật chất kỹ thuật hiện đại, phù hợp với khả năng lao động cống hiến của mỗi gia đình và từng thành viên, đồng thời là kết quả của sự lao động cần cù, sáng tạo, chính đáng của gia đình và thành viên gia đình.

Ở nước ta hiện nay, một bộ phận gia đình thuộc các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ có khoảng cách khá lớn về thu nhập và đời sống so với tốc độ phát triển chung của cả nước, nhất là vùng đô thị, các trung tâm kinh tế, chính trị. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần có chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm nâng dần thu nhập, mức sống, chất lượng sống, xoá đói, giảm nghèo tiến tới xoá nghèo cho các gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Cùng với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phải giữ vững ổn định chính trị, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện gây chia rẽ, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết cộng đồng gia đình các dân tộc Việt Nam, bảo đảm cho các gia đình trên lãnh thổ Việt Nam đều có đời sống vật chất, tinh thần no đủ, phong phú để thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

Hai là, đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định:

“Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021: 136). Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng, xem đây là cánh cửa mở ra những tương lai,

triển vọng cho đất nước, trước mắt là thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, lâu dài sẽ góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa giàu lòng yêu nước, có ý chí, khát vọng vươn lên trong công việc, cuộc sống.

Hiện nay, sự phát triển của xã hội không chỉ được đánh giá, đo bằng kinh tế - xã hội mà còn là giáo dục và đào tạo, là đầu tư cho giáo dục và đào tạo, đào tạo ra được nhiều người tài, giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính những người được giáo dục và đào tạo sẽ làm thay đổi diện mạo của đất nước, tác động vào các ngành, lĩnh vực mà họ công tác, hoạt động, từ đó tạo ra năng suất chất lượng sản phẩm tốt hơn. Theo đó, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển đi lên của đất nước và xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam phát triển toàn diện hiện nay trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta. Vấn đề đặt ra ở đây cho đội ngũ giáo viên ở các bậc học là phải thường xuyên quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách cho người học, không nên quá coi trọng đến truyền đạt kiến thức; phải tích cực, chủ động lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách với kiến thức của môn học; uốn nắn nhận thức lệch chuẩn không đúng trong học sinh, sinh viên, nhất là với học sinh trung học cơ sở; tập trung đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyên gia, thanh lý máy móc, công nghệ đã lỗi thời, lạc hậu, thay vào đó máy móc, công nghệ tiên tiến hiện đại; ưu tiên đầu tư khoa học và công nghệ cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, chế tạo máy, sản xuất linh kiện, du lịch, chuyển đổi số; cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành cũng quan tâm đến phát triển khoa học và công nghệ, có những đầu tư thích đáng cho phát triển khoa học và công nghệ. Trong xây dựng, hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ phải hướng đến nhiệm vụ thiết thực, cụ thể, phục vụ hữu ích cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở cửa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi cho con người phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 20/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh:

“Các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải thật sự tâm huyết với nghề, yêu nghề, gần dân, sát dân; hoà mình vào quần chúng, lắng đọng lại bản thân để nghiên cứu, xem xét tìm ra những phương pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục, vận động hiệu quả, thiết thực nhất trong công việc, chứ không phải là những khẩu hiệu, mệnh lệnh đến với quần chúng nhân dân”.

Phải thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của các tầng lớp nhân dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân; giải đáp được những khúc mắc cho quần chúng nhân dân hiểu; đặc biệt phải bám sát mọi hoạt động của quần chúng nhân dân để có những phản ánh kịp thời, chính xác cho các cơ quan, chức năng, ban ngành về những ý kiến của quần chúng nhân dân; coi dân như những người thân ruột thịt trong gia đình mình, biết lắng nghe, chia sẻ và thông cảm với điều kiện, hoàn cảnh của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân vươn lên làm giàu chính đáng vì lợi ích của tập thể, của đất nước, ai có khả năng làm giàu thì khuyến khích, động viên, miễn sao phải chấp hành nghiêm pháp luật, giữ được đạo đức, lối sống, danh dự, uy tín. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với những ai cản trở sự phát triển đi lên của con người, gây khó khăn cho con người trong công việc và cuộc sống, nhất là với người “có đức”, “có tài” mong muốn công hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Cán bộ là những người tuyên truyền và thực thi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Và thực tế là, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Vì vậy, có thể nói, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng luôn là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của đất nước, của mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị thì đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải luôn tạo điều kiện thuận lợi cho con người phát triển toàn diện.

4. Kết luận

Dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra những con người anh hùng, chính con người ấy lại làm cho lịch sử dân tộc thêm rạng rỡ, sánh vai cường quốc năm châu. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh con người Việt Nam được phát huy đầy đủ về mọi mặt, không có sự phân biệt, đối xử giữa con người với con người, giữa vùng này với vùng khác, con người Việt Nam là một đại gia đình với các phẩm chất, truyền thống được hun đúc, tạo dựng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước và luôn được khẳng định ở mọi lúc, mọi nơi, đã có những cống hiến vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đã trở thành vấn đề cơ bản, trung tâm, cốt lõi và là chân lý của Đảng ta từ ngày thành lập cho đến nay. Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp trên sẽ góp phần đưa các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện vào thực tiễn cuộc sống để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cường thịnh, ổn định và mãi mãi bền vững hiện nay.

Tài liệu tham khảo

- Đảng Cộng sản Việt Nam. (1976). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV*. Nxb. Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (1986). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI*. Nxb. Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (1991). *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội*. Nxb. Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). *Văn kiện Đảng toàn tập*. t.60. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- Hồ Chí Minh toàn tập*. (2011). t.5, t.11. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- Nguyễn Phú Trọng. (19/8/2021). Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. *Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Lâm Đồng*. <https://dukdn.lamdong.dcs.vn/>